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ที ่ลข.009/67/สจ. 
 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567 
บริษทั อินเตอรล้ิ์งค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัเวลาการประชุม 

ประชุมแบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. (เริม่ลงทะเบยีน ณ ห้องประชุม เวลา 
08.00 น. และเริม่ลงทะเบยีนเขา้ระบบ E-AGM เวลา 07.30 น.) ณ หอ้งประชุมแกรนด์สุวรรณภูม ิชัน้ 7 อาคารอนิเตอร์ลิง้ค ์เลขที ่48 
ซอยรุ่งเรอืง ถนนรชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 09.00 น. 

พธิกีรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 ในประเทศไทย กลบัมา
ระบาดอกีครัง้ในหลายพืน้ที ่บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ รวมถงึผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการจดัประชุม
เป็นอย่างยิง่ ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2567 จงึมมีตอินุมตัิ
ก าหนดรปูแบบการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 เป็นการประชุมแบบไฮบรดิ (Physical Meeting และ Electronic Meeting) 
โดยท าการจดัประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูม ิชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมทัง้ในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ทีบ่รษิัทใช้มี
มาตรฐานตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการจดัส่งลงิกเ์พื่อเขา้ร่วมประชุม พรอ้มคู่มอืการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) วธิี
รบัชมการถ่ายทอดสด วธิกีารลงคะแนน (E-Voting) และวธิกีารถามค าถาม ผ่านทางอเีมลใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ และท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่
ไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และท าการยนืยนัตวัตนล่วงหน้ากบับรษิทัแลว้ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 แบบไฮบรดิ (Physical Meeting และ Electronic Meeting) ในวนันี้ บรษิทัฯ 
ไดด้ าเนินการดา้นความปลอดภยัในการจดัประชุมเพื่อลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 จากความแออดัของผูถ้อืหุน้
ในพืน้ทีก่ารจดัประชุม อาท ิการท าความสะอาดฆา่เชือ้และอบโอโซนภายในหอ้งประชุม การต่อแถวเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ณ จุดตรวจ
เอกสาร และจุดลงทะเบียน การจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ที่นัง่ในห้องประชุมจดัให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร 
จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอล ์ไวต้ามจุดต่างๆ อย่างทัว่ถงึ ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ประชุมสวมใส่หน้ากากอนามยัอย่างเคร่งครดั เป็นตน้ 

พธิกีรได้แจง้ต่อที่ประชุมเพิม่เติมว่า ตามที่บรษิัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิ
เสนอเพิม่วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่2 
มกราคม 2567 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.interlinktelecom.co.th และทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบยีน ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเพิม่วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทาง
บริษัทฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2567 รวมถงึลงประกาศดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ https://www.interlinktelecom.co.th ใน
วนัเดยีวกนั 

นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2567 บรษิัทฯ ยงัได้เผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยว่า บรษิทัฯ จะจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 พรอ้มแจง้รายละเอยีดวาระการประชุม  
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และเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2567 บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2567 ในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาองักฤษ รวมทัง้แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2566 (56-1 One Report 2023) ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. อกีทัง้เป็นการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั  

ทางบรษิทัฯ ไดแ้จง้ในหนังสอืเชญิประชุมกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงคส์อบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมในวาระต่างๆ ของ
บรษิัท หรอืส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิัทได้ ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า จ านวน 2 ค าถาม 
บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค าถามดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย และกรรมการจะตอบค าถามนี้ในช่วง Q&A ของวาระสุดทา้ย รวมถงึบรษิัทฯ ไดส่้ง 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรปูแบบ QR Code แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2567 อีกทัง้ได้อ านวยความสะดวกในการจดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2566 (56-1 One Report 2023) 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคร์บัแบบรปูเล่ม  

นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยุธยา เป็นประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า มผีู้ถือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 30 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 11,068,743 หุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ 137 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 796,606,995 หุน้ 
รวมทัง้หมด 167 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 807,675,738 หุน้ 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 58.1509 (%) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,388,929,573 หุน้ 

จงึขอเปิดประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ 

ทัง้นี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พธิกีร กล่าวแนะน ากรรมการบรษิัทฯ เลขานุการบรษิัทฯ ผู้บรหิาร  ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท 
ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั นิติกรบรษิัทฯ ทนายความจากส านักงานภายนอก และอาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถือหุ้น ที่จะ
มาร่วมท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงันี้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน 
1. นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นางเกศรา  มญัชุศร ี   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมบตั ิ  อนันตรมัพร  รองประธานกรรมการ 
4. ดร. ชลดิา  อนันตรมัพร  กรรมการ 
5. พลเอกพรพพิฒัน์             เบญญศร ี  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
6. นายอ านวย  ปรมีนวงศ ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสุวชิาญ  นิลอนันต ์  กรรมการ 
8. นายสุวฒัน์  ปุณณชยัยะ  กรรมการ 
9. แพทยห์ญงิ ลลิรฎา  อนันตรมัพร  กรรมการ 

  ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
10. นายณฐันัย  อนันตรมัพร  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
11. นางสาววรษิา  อนันตรมัพร  กรรมการ 
 ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
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       ซึง่มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 11 ท่าน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
ผู้บริหารของบริษทัฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน 

1. ดร.บณัฑติ  รุ่งเจรญิพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสุมติร  เจรญิพรปิต ิ  รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิ      
                                                                                และการบญัช ีและเลขานุการบรษิทัฯ 
3. ว่าทีร่อ้ยตรวีชัรนิทร ์ วงศห์าญ   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในธรุกจิ และเลขานุการ 
                                                                                คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายวนิัย   ไพบูลยก์ุลวงษ์  รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวศิวกรรม  
                                                                                 โครงขา่ย และรกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่าย 

บรหิารโครงการพเิศษ 2 
           ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
5. นายเมฆ   สามคัค ี   รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานพฒันา 
                                                                                ธุรกจิ รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่าย 
                                                                                สถาปัตยกรรมระบบ และรกัษาการในต าแหน่ง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

6. นายจกัรกฤษณ์  ใจมัน่   รองผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

7. นางวไิลรตัน์  อุทธา   รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารคุณภาพโครงขา่ย 
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

8. นางศรญัญา  กาญจนโอภาส  รองผูอ้ านวยการฝ่ายขาย 
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

9. นางสาวจุฑาทพิย ์  เจรญิศรวีณิชย ์  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายขาย 
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

10. นางสาวบรจิติ  ผลด ี   รองผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 
 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จ านวน 3 ท่าน 

1. นางสาววรรณวมิล  ปรชีาวฒัน์   หุน้ส่วนบรษิทัฯ 
2. นายณพล  ชยัวฒันวส ุ  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบบญัช ี
3. คุณธญัรส  เลศิปรชัญากร  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบบญัช ี

 
นิติกรบริษทัฯ จ านวน 1 ท่าน 

1. นางสาวอภวิรรณ  แสงศรจีนัทร ์  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ 
 
ทนายความจากส านักงานภายนอก จ านวน 1 ท่าน 

1. นายมนัส   สะภา    
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อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ านวน 2 ท่าน 

1. คุณอริารมย ์  อนันต ์
2.  คุณธนัยช์นก  พงคท์องเมอืง 

ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุมติร เจรญิพรปิต ิรกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิและการบญัชี และ
เลขานุการบรษิทัฯ ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัท ขอ้ 41 และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ
มาตรา 34 ก าหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะ 
โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และมตขิองทีป่ระชุมในกรณีปกต ิใหถ้อื 
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ผูถ้อืหุน้มสีทิธมิอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

วธิกีารลงคะแนนเสยีง ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ณ อาคารอนิเตอรล์ิ้งค์ (Physical Meeting) และผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) สามารถท าไดผ้่าน E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผูถ้อืหุน้จะ
สามารถคลกิเลอืกออกเสยีงไดเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยสามารถคลกิแกไ้ขคะแนน
เสยีงดงักล่าวไดต้ลอดจนกว่าวาระนัน้ๆ จะปิดรบัการลงคะแนน  

การนับคะแนนเสยีง เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะตรวจนับคะแนนเสยีงโดยการใชร้ะบบประมวลผลคะแนนการประชมุในรปูแบบ E-
Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งท าการรวบรวมคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจากผูถ้ือหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุม ณ อาคารอนิเตอร์ลิ้งค ์
(Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทัง้นี้  ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะ
ค านึงถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนังสอืมอบฉนัทะดว้ย 

ส าหรบัรายละเอยีดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบไดภ้ายหลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในแต่
ละวาระ อย่างไรกต็าม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใชเ้วลามากกว่าปกต ิประธานฯ อาจจะขอใหท้ีป่ระชุมด าเนินการพจิารณา
ในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ไดต้รวจนับคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ก็จะแจง้ที่
ประชุมทราบรายละเอยีดผลการนับคะแนนทนัท ี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัดมาตรา 107 ซึ่ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 วาระที ่3 และวาระที ่5.1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
วาระที ่2 วาระที่ 4 วาระที ่8 ถงึวาระที ่11 ต้องไดร้บัมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  
วาระที ่5.2 วาระที ่6 วาระที ่7 ต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
วาระที ่12 ไม่มกีารลงมต ิ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ครัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวดิีทศัน์ ไว้เพื่อ

เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดีโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.interlinktelecom.co.th 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกบัวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนนตามทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชุมรวม 12 วาระ ดงันี้ 

http://www.interlinktelecom.co.th/
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วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิ AGM Checklist 100 คะแนนเตม็ ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 จากโครงการประเมนิคุณภาพการ
จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566 ซึ่งจดัขึ้นโดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ประจ ำปี คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเต็ม วนัประชุม รปูแบบกำรประชุม

2561 91 100 25 เมษายน 2561 Physical

2562 93 100 24 เมษายน 2562 Physical

2563 92 100 8 กรกฏาคม 2563 Physical + Live สด

2564 100 100 20 เมษายน 2564 Hybrid (Physical+Online)

2565 100 100 27 เมษายน 2565 E-AGM (Online)

2566 100 100 27 เมษายน 2566 Hybrid (Physical+Online)

ผลกำรประเมนิ AGM Checklist ของ ITEL

 
2. บรษิทัฯ ไดร้บัคะแนนประเมนิการก ากบัดูแลกจิการในระดบั 5 ดาว หรอื “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) ต่อเน่ือง

เป็นปีที่ 3 จากการส ารวจด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2566 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 
3. บรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมนิ SET ESG Ratings 2566 ระดบั A หรอืชื่อเดมิ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่4 ซึ่งการประเมนินี้จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สะทอ้นการเป็นบรษิทัฯ ที่
ให้ความส าคญัในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึ สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภบิาล (Environmental, 
Social, and Governance: ESG) 

4. บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดตีอบแทนคุณแผ่นดนิ มูลนิธเิพื่อสงัคมไทย โดยรางวลั “นัก
บรหิารดเีด่น ประจ าปี 2566” สาขา เทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคม มอบใหแ้ก่ ดร.ณัฐนัย อนันตรมัพร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ในฐานะ “บุคคล” ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มวีธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สูงสุด และได้รบัรางวลั “นวตักรรมดีเด่น ประจ าปี 2566” (Best Innovation Award 2023) นวตักรรม Anti-Drone 
หรอืระบบตรวจจบัและต่อต้านอากาศยานไร้คนขบั แนวคิดที่ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิด
ประโยชน์มากยิง่ขึน้ สามารถช่วยสรา้งมลูค่าเชงิเศรษฐกจิได้ 
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5. บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 โดย Enterprise Asia องคก์รอสิระทีส่นับสนุน
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชัน้น าทัว่ภูมิภาคเอเชีย ในสาขา Inspiration Brand 
ประเภทธุรกจิ Telecommunications & ICT ซึ่งมอบใหแ้ก่องค์กรทีเ่ป็นแบบอย่างอนัด ีมปีระสทิธภิาพโดดเด่น และ
มุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื เป็นตวัแทนผูส้รา้งแรงบนัดาลใจธุรกจิอื่นๆ ทัว่โลก 

6. บรษิัทฯ ได้รบัประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 
จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุด เพื่อปกป้องขอ้มลูส าคญัจากการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต สรา้งความเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพและ
เสถียรภาพของการด าเนินงานด้านศูนย์ส ารองขอ้มูล (Data Center) ที่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสากล และได้รบัการ
รบัรองจากมาตรฐานระดบัโลก 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เมื่อไมม่กีารซกัถามใดๆ เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบเรื่องแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ โดย
วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิ
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบเรื่องแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2566 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2566 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้น  และได้ ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั ้ง เผยแพร่บน เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ 
www.interlinktelecom.co.th  อกีทัง้ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ดงักล่าวไปกบัหนังสอืเชญิประชุม 
ลงวนัที่ 2 เมษายน 2567 ทีจ่ดัส่งเป็นรูปเล่มใหผู้้ถอืหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นว่า การบนัทกึ
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว มคีวามชดัเจน ครบถว้น และถูกตอ้ง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

เมื่อไม่มกีารซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดย 
วาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  816,378,699 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  818,378,699 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่จากวาระก่อนหน้า จ านวน 12 ท่าน จ านวน 8,702,931 หุน้  

    รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 179 ท่าน รวมจ านวนหุน้ได ้816,378,669 เสยีง 

http://www.interlinktelecom.co.th/
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วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2566  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2566 ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงันี้  
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โดยขอ้มลูอื่นๆ ทัง้หมดไดแ้สดงอยู่ในรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2566 (56-1 One Report 2023) ทีบ่รษิทัฯ 

ไดน้ าส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านทราบว่า บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมทัง้ยดึมัน่ใน

หลกัคุณธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภบิาล บรหิารงานด้วยความโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
ฝ่าย บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสม ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ในจรยิธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบรษิัทฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า บรษิัทฯ มีนโยบาย
ก าหนดแนวปฏิบตั ิขอ้ก าหนด และช่องทางในการรอ้งเรยีนเพื่อป้องกนัการคอร์รปัชนั รวมถงึเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการ
ทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดว้ยการคอร์รปัชนัไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ โดยไดจ้ดัท า “นโยบายต่อต้านการคอรร์ปั
ชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อใหย้ดึเป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 

คุณอริารมย ์อนันต์ เป็นผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเกีย่วกบัผลประกอบการและงบการเงนิ 
โดยม ี2 ค าถาม ดงันี้ 

ค าถามข้อท่ี 1. งบการเงนิของผู้สอบบญัช ีหมายเหตุงบการเงนิ ขอ้14 มกีารด้อยค่าที่ 3.66 ล้านบาท ในงานระหว่าง
ก่อสรา้งทีป่รากฏในงบของปี 2565 ถงึปี 2566 ซึง่ดอ้ยค่าจากโครงการอะไรแลว้มสีาเหตุอะไรทีท่ าใหเ้กดิการดอ้ยค่า ? 

คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ธุรกจิหลกัของ บรษิทัคอืธุรกจิทีล่งทุนในเรื่อง
ของโครงข่ายไฟเบอรอ์อพตกิ ซึ่งสายไฟเบอรอ์อพตกิจะมอีายุหรอืว่ามพีืน้ที ่เช่น บางพืน้ทีท่ีม่กีารลงทุนไปในพืน้ทีท่ีไ่ม่มลูีกคา้ อนัน้ีก็
อาจจะเกิดการตัง้ส ารองด้อยค่าต่างๆ ได้ ยอดที่เห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เป็นเรื่องของการตัง้ด้อยค่าของสนิทรพัย์ตัว
สายไฟเบอร์ออพติก โดยเป็นการตัง้ด้อยค่าจากการที่สายไฟเบอร์ออพติกนัน้ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลานาน ในธุรกิจ
ใหบ้รกิารโครงขา่ยของบรษิทั 
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ค าถามข้อท่ี 2. หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 33.8 เงนิกู้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมค้า ปี 2566 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้มี
ยอด 129 ลา้นบาท ระบุว่าไม่มหีลกัประกนัไม่มดีอกเบีย้ช าระคนืเมื่อทวงถาม ขณะทีปี่ 2565 มยีอด 58 ลา้นบาททีด่อกเบีย้ 4.55% ซึง่
เหตุผลทีไ่ม่คดิดอกเบีย้ของจดักจิการร่วมคา้จะมปีระเดน็การถูกประเมนิโดยสรรพากรหรอืไม่ 

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากการปล่อยวงเงินกู้ที่ล่าช้าของ
ธนาคาร ซึ่ง ธนาคารการนัตวีงเงนิกู้ใหก้บัทางบรษิทั ซึ่งช่วงเวลาการอนุมตัขิองธนาคาร กบัการขยายงานใหก้บั Hyperscale อกี 1.5 
เมกะวตัต์ ไม่สมัพนัธก์นั บรษิทัจงึใหกู้้แก่บรษิทั เอทกิซ์ ไอเทล แบงคอ็ก จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทัฯ กบั ETIX Holding 
France จากประเทศฝรัง่เศส เพื่อให้ด าเนินการล่วงหน้า โดยไม่คดิดอกเบี้ยและจะช าระคนืผ่านการตดัวงเงนิธนาคารที่มกีารกู้ของ
บรษิทัแม่ (Holding Company) ซึ่งปัจจุบนัธนาคารไดม้กีารอนุมตัวิงเงนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว และจะด าเนินการช าระในแต่ละช่วงเวลา 
ส าหรบัประเด็นของสรรพากร ทางบรษิัทจะรบัภาระในค่าใช้จ่ายดงักล่าวแทนบรษิัทร่วม และทางบรษิัทจะหาวธิใีนการจดัการกับ
ค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เป็นล าดบัถดัไป หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

 
คุณประสาน เกดิอยู่ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตวัเอง สอบถามว่า  
ค าถามข้อท่ี 1 ถ้าสถานการณ์การแข่งขนัของเฉพาะธุรกิจ Data Service ของในปีที่ผ่านมา จากเดมิผู้เล่นรายหลกัที่ 

Focus ไปทีต่ลาด Mass ทีเ่ป็นครวัเรอืน แต่ปัจจุบนันี้ ในปีทีผ่่านมา ผูเ้ล่นรายนัน้ เริม่เหน็เขา้มาแข่งในตลาด ทีเ่ป็นโฟกสัของบรษิัท
มากน้อยอย่างไร 

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ไดต้อบว่า การแข่งขนัในกจิการ  Data Service ถอืว่า
เป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนัสูงและเสร ีบรษิทัฯ กม็กีารแข่งขนัอย่างมากอยู่แล้วตัง้แต่เริม่แรก สิง่ทีบ่รษิทัฯ ท าต่อกค็อื เรื่อง คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร ซึ่งอนัน้ีเป็นจุดทีแ่ตกต่างเรื่องของโครงขา่ยทีค่รอบคลุมทางรถไฟและทางถนน ท าใหคุ้ณภาพในการใหบ้รกิารหรอืโครงขา่ย
มีความแข็งแรงกว่าเจ้าอื่น แล้วก็จะเห็นได้จากลูกค้าหลายๆ คนที่ใช้บรกิารของบริษัทก็มัน่ใจในบรกิาร รวมไปถึง ในส่วนที่เป็น 
Operator ทีใ่หผู้ม้คีวามเชีย่วชาญตอบค าถามโดยตรง ท าใหแ้ก้ปัญหาไดเ้รว็กว่าการโอนสายหรอืไป Call Center อกีหนึ่งการแขง่ขนั 
อนัน้ี ถอืเป็นดเีอน็เอของ บรษิทัฯ กค็อืเมื่อมเีหตุเสยีใหม่ บรษิทัฯ จะแจง้ลูกคา้ก่อนทีลู่กคา้จะแจง้มา ซึ่งบรษิทัฯ อื่นจะไม่มกีารปฏบิตัิ
เช่นนี้ บรษิทัพยายามสรา้งความแตกตา่งในเรื่องของคณุภาพการใหบ้รกิารเป็นตวัหลกั ในขณะเดยีวกนับรกิารเสรมิอื่นๆ อนัน้ี บรษิทัก็
พยายามเพิม่เขา้มาตามความต้องการของลูกคา้ และบรษิัทฯ มจีุดยนืในการแข่งขนัทัง้ดา้นราคาและคุณภาพในตลาดอุตสาหกรรม
เดยีวกนั  

ค าถามข้อท่ี 2 ธุรกจิใหบ้รกิารโครงข่าย ในปีทีผ่่านมา บรษิัทฯ ใช้งบประมาณในการบ ารุงรกัษาแล้วก็เพิม่จุดเชื่อมต่อ
ประมาณเท่าไหร่ ในส่วนน้ี และบรษิทัตดัค่าเสื่อมปีละเท่าไหร่ 

คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ในมุมของการบรหิาร บรษิทัจะมงีบประมาณ 
200- 300 ล้านบาท ในการขยายที่เป็นขยาย Last Mile ไปหาลูกค้า แต่อนันี้จะถูกใช้ตามการมลูีกค้า เพราะฉะนัน้ถ้าบรษิัทมลูีกค้า
บรษิัทก็จะขยายโครงข่ายในส่วนนี้ ในส่วนที่ 2 คอืส่วนของ Operation Maintenance บรษิัทมทีมีทัง้หมด 38 ทมี เป็นพนักงานของ
บรษิทัฯ ทัง้หมด เพราะฉะนัน้จรงิๆ แลว้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใชจ้่ายของเงนิเดอืนพนักงาน ในการทีจ่ะดแูลคนที่
บริษัทจ้างทัง้ 38 ศูนย์ เพราะฉะนัน้ในทางบัญชี ก็จะมีการจดัสรรบุคลากรต่างๆ อยู่ใน 2 ส่วน ส่วนที่เป็นต้นทุนในการก่อสร้าง
โครงขา่ย บรษิทัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งดแูลใหม้คีุณภาพในการใหบ้รกิารการขยายโครงขา่ยเพื่อทีจ่ะเขา้ใหถ้งึลูกคา้ แต่ว่าการจะใชม้ากหรอืใช้
น้อยกต็อ้งแปรผนัตามพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร 

ถา้บรษิทัฯ พจิารณาการลงทุนเองแลว้ไม่คุม้ บรษิทัฯ กเ็ลอืกทีจ่ะเช่า เรยีกว่า Offnet ซึ่งจากการทีอ่ธบิายไปเบื้องตน้ ใน
การขยายโครงข่ายบางจงัหวดับรษิัทเลอืกที่จะไม่ลงทุน เช่น จงัหวดัระนอง เพราะบรษิัทมองว่าถ้าบรษิัทฯ ลงทุนไปแล้ว บรษิัทฯ 
อาจจะไม่คุม้ทุน แต่ดว้ยมาตรการการท่องเทีย่วอะไรต่างๆ บรษิทัอาจจะพจิารณาถงึปัจจยัอื่นๆร่วมดว้ย ซึง่เป็นเรื่องของอนาคต 
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คุณอภชิาต ิว่องคงคาทอง ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตวัเองครบัม ี3 ค าถาม ดงันี้ 
ค าถามข้อท่ี 1 ในภาพรวมของรายได้ บรกิารให้เช่าโครงข่ายใยแก้วน าแสงนัน้มสีดัส่วน 53.13% การออกแบบและ

รบัเหมา 41.83% และการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3.36% อยากทราบว่าสดัส่วนนี้เนี่ยปีหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และ
เปลีย่นแปลงสดัส่วนนี้ไปทางดา้นไหนและจะใหผ้ลดกีบัผูถ้อืหุน้อย่างไร 

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า หากมองเป็น % จะท าให้ตัวเลขไม่ตรง 
เน่ืองจากในบางช่วงเวลาจะมโีครงการ Installation เขา้มาเยอะ ในปี 2024 ITEL มองเป้ารายไดท้ี ่3,500 ลา้นบาท โดยส่วนนึงมาจาก 
รายไดใ้ห้บรกิารโครงข่ายที่ 1,471 ล้านบาท แต่กย็งัมคีวามเสี่ยงในเรื่องของการต่อสญัญา USO โดยรายไดใ้ห้บรกิารโครงข่ายในปี 
2024 ที่ประมาณการไว้ ถ้าเปรยีบเทยีบกบั 1,466 ล้านบาท ก็จะรู้สกึว่ารายได้ไม่โต เนื่องจากเพื่อให้นักลงทุนได้มขีอ้มูลที่เป็นจรงิ 
บรษิทัฯ จะใส่เฉพาะขอ้มูลทีม่คีวามมัน่ใจแล้วเท่านัน้ ในขณะเดยีวกนังาน Installation ก็จะพูดเฉพาะงานทีเ่ห็นคอื 1,187 ล้านบาท 
และ บรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 600 ล้านบาท และบรษิทั โกลบอล ลโิธทรปิซี่ย์ เซอร์วสิเซส จ ากดั ที ่100 ล้านบาท 
เป็นขอ้มลูทีน่ักลงทุนสามารถอา้งองิได ้อยากใหด้เูป็นตวัเลขมากกว่าเปอรเ์ซน็ต์ โดยจะไดร้บัผลกระทบจากปีงบประมาณของภาครฐัที่
ล่าชา้ท าใหจ้ะเริม่เกดิการประมลูในเดอืน ม.ิย. - ส.ค. 67 ซึง่จะท าใหเ้มื่อบรษิทัฯ ชนะงานมา จะมสีดัส่วนรายไดท้ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ค าถามข้อท่ี 2 การใหบ้รกิารดาตา้เซน็เตอร ์3.36% ไม่ทราบว่า ปีหน้า จะมผีลกระทบจากทาง Global หรอืไม่  
คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้ตอบว่า ในงบการเงนิแสดง Data Center  แห่งแรก

แห่งเดยีวที ่1.2 เมกะวตัต์ และบรษิทัฯ มกีารไปลงทุนกบับรษิทัฯ ชื่อว่า บรษิทั เอทกิซ์ ไอเทล แบงคอ็ก จ ากดั จ านวน 33.3% โดยที่
ดาต้า เซน็เตอรแ์ห่งที ่2 ทีม่กี าลงัการผลติ ณ ปัจจุบนัที่ 1.2 เมกะวตัต ์โดยสามารถขยายไดถ้งึ 4.2 เมกะวตัต ์หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 3 
เท่า ปัจจุบนั โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารเตม็พืน้ทีแ่ลว้อยู่ที ่2.4 เมกะวตัต ์โดยทีด่าตาเซน็เตอรแ์ห่งแรกที ่1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัฯ 
ถอืหุน้ 100% และอกีที ่1.2 ถอืหุน้ 33.3% 

ในอนาคตการขยายเพิ่มอีก 1.5 เมกะวตัต์ ใช้เงนิประมาณ 10 ล้านเหรยีญหรอืประมาณ 300 ล้านบาท บรษิัทถือหุ้น 
33.3% กใ็ชเ้งนิประมาณ 70 ถงึรอ้ยลา้น โดยบรษิทัเลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตในอนาคต 

ค าถามข้อท่ี 3 รายไดข้อง ITEL ลดลงแต่ SG&A ปรบัเพิม่ขึน้จาก 3% เป็น 5% โดยที ่Net Profit เพิม่ขึน้ ดงันัน้ SG&A 
ทีเ่พิม่ขึน้จาก 3% เป็น 5% เกดิจากอะไร 

คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อกจิการบรษิทั บลู 
โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BLUE”) ซึ่งตามมาตรฐานทางการเงนิจะต้องมกีารปรบัปรุงมูลค่ากจิการ หรอื Purchase Price Allocation 
ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของกจิการทีบ่รษิัทฯ ไดซ้ื้อมา โดยผลกระทบจากการปรบัมาตรฐานทางบญัชที าให ้SG&A เพิม่ขึน้ คอื 
การปรบัมาตรฐานการบญัชีที่ BLUE ใช้อยู่ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5.61 ล้านบาท และการบนัทึกค่าตัดจ าหน่ายของ Customer 
Contracts และ Customer Relationship ที่เกิดจากประเมินมูลค่ากิจการ (Purchase Price Allocation) ไตรมาสละ 3.77 ล้านบาท 
หรอืปีละ 15.08 ลา้นบาท  

 
คุณอริารมย ์อนันต์ เป็นผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเกีย่วกบัผลประกอบการและงบการเงนิ 

สอบถามว่า โครงการ ETIX บรษิทัฯ ลงทุน 70 ลา้น ซึ่งดอ้ยค่าลงเป็นจ านวนมาก เมื่อไหร่บรษิทัจะถงึจุดคุม้ทุนและจะเริม่ Operation 
จน Full Capacity เมื่อไหร่  

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า แนวทางของ ITEL ยงัคงเดมิ ว่า บรษิทัเป็น
บรษิัททีท่ยอยลงทุน บรษิทัใชค้ านี้ ค าว่าทยอยลงทุน มขีอ้ด ีในเชงิ Financial ท าใหบ้รษิทัสามารถทีจ่ะ Forecast ทัง้รายรบัรายจ่าย 
ได้ค่อนขา้งมัน่คงเหตุผลขอ้ด ี บรษิทัยงัด ารงไวแ้ล้ว บรษิัทกย็งัท าต่อ ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ลงทุนไปแล้ว 1.2 เมกะวตัต์ บรษิัทมลูีกค้า
เต็มรอ้ยเปอร์เซน็ต์แล้วเพราะฉะนัน้ในเชงิของ Cash Operation  ถ้าไม่ลงทุนเพิม่ใน Cash from Operation ถอืว่าคุม้ทุนไปแล้ว แต่
ในทางบญัช ีบรษิทัลงทุน Long Assets ในขณะเงนิทีบ่รษิทัไดจ้ากลูกคา้มา มนัอาจจะทยอยเป็นรายไดจ้ านวนทีน้่อยกว่า เพราะฉะนัน้
ในเชงิของตวัเลขทางบญัชจีะขาดทุนเลก็น้อย  
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โดยงบลงทุน 70 ล้านบาท ที่ผมกล่าวถึง คอื การลงทุนใหม่ในงาน Day 3 ซึ่งบรษิัทเริม่ลงทุน ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2566 
ประมาณพฤศจกิายนมาจนถงึปัจจุบนั แต่ว่าเงนิ 70 ลา้นบาท ยงัไม่ไดถู้กใชท้ัง้หมด ใชไ้ปบางส่วน ซึง่จะถูกใชท้ัง้หมดจรงิๆ ประมาณ
สิงหาคม 2567 ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในงบ ถ้าลงทุนแล้วขายไม่ได้ ก็จะเห็นการด้อยค่า โดย ITEL เป็นการลงทุนที่ Matching กับ 
Demand ซึ่งในอดตีจะเป็นการ Matching จรงิๆ คือ รอมลูีกค้าก่อนถึงจะลงทุน แต่ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้ทดลองกับลูกค้าดลีหนึ่ง ซึ่ง
บรษิัทฯ พลาดไป โดยได้น าที่เปล่าไปขายเค้า ซึ่งถ้ารอเค้าเซ็น แล้วเราจะสรา้งให้ ซึ่งเมื่อทางลูกค้าไปน าเสนอผู้บรหิาร ก็เกิดข้อ
ซกัถามว่า ถ้าเคา้ไม่ท าใหจ้ะมผีลอย่างไร จงึท าใหบ้รษิทัฯ พลาดในดลีนี้ไป แต่ทา้ยสุดแลว้ลูกคา้ กเ็ปลีย่นนโยบายจากเช่าคนอื่น เป็น
ลงทุนดว้ยตวัเอง บรษิทัฯ จงึคดิว่าเงนิลงทุนน้ีจะยงัไม่มกีารดอ้ยค่า 

 
เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบรายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2566 โดยวาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิ
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึ่ง
ก าหนดให้บรษิัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุด ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทัทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ และเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิซึง่คณะกรรมการไดอ้นุมตังิบการเงนิดงักล่าวและเหน็สมควร
เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566
ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน รายการข้อมูลประจ าปี/ รายงาน
ประจ าปี 2566 (56-1 One Report 2023) ทีบ่รษิทัฯ ไดน้ าส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม มูลค่าทัง้สิน้ 8,930.89 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.37 จากสนิทรพัย์
รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 มหีนี้สนิรวม จ านวน 4,921.86 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.61 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ จ านวน 4,009.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.61 จากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

บรษิัทฯ มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2566 เท่ากบั 2,759.94 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 19.72 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ในขณะทีม่ผีล
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบังวดปี 2566  รวมทัง้สิ้น 272.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับผลการ
ด าเนินงานของปีก่อน 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ เพิม่เติม ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
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 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,101,090 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   99.9324 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน   290 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน        553,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0676 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  818,654,380 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ในวาระที ่4 จ านวน 10 ท่าน จ านวน 2,275,711 หุน้ 

  รวมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 189 ท่าน รวมจ านวนหุน้ได ้818,654,380เสยีง 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2566 
วาระท่ี  5.1  รบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

คุณณัฐนัย อนันตรมัพร แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่า ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน และเงนิส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ 

 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2566 เป็นส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิจ านวน 12,720,000 บาท 

ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2566 และบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึส ารองตามกฎหมายดงักล่าวแล้ว 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

รายละเอียด 
ปี 2566 

(หน่วย: บาท) 
1.  ก าไรส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 254,338,048 
2.  ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2566 12,720,000 
3.  ก าไรส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 241,618,048 

 

โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณารบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นส ารองตาม
กฎหมายตามรายละเอยีดขา้งตน้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 12,720,000 บาท  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจดัสรรก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตาม
กฎหมาย ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยวาระน้ีไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเท่านัน้ 
 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นส ารองตามกฎหมาย ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 
 
วาระท่ี  5.2  อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล  

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลวาระนี้ต่อที่
ประชุม 
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คุณณัฐนัย อนันตรมัพร แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า ตามที่บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธจิากงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ภายหลงัการหักภาษีเงนิได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงภาวะ
เศรษฐกจิ 

ทัง้นี้ ตามงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ บรษิทัฯ มกี าไร
สุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 254,338,048 บาท ซึง่คดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.18 บาท ส าหรบัหุน้สามญั 1,388,929,573 
หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 

ประธานฯ จงึเสนอจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิา่ยปันผลเป็นเงนิสด ทีจ่ดัสรรจากก าไรสุทธ ิประจ าปี 2566 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0696 บาท ส าหรบัจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้สิน้ 1,388,929,573 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ ไม่เกนิ 96.67 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงั
หกัส ารองตามกฎหมาย ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. ก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 191,086,964 191,051,321 256,651,043 228,698,217 254,338,048 

2. จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (บาท) 9,600,000 9,560,000 12,840,000 11,440,000 12,720,000 
3. ก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) 
181,486,964 181,491,321 243,811,043 217,258,217 241,618,048 

4. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 1,247,165,194 1,388,917,563 1,388,929,573 

5. ปันผลต่อหุน้ (บาท : หุน้) 

งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล 

0.0635 0.0696 

6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 88,196,265 96,669,428 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธขิอง

งบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย (รอ้ยละ) 

40.60% 40.00% 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2566 ตามรายละเอยีด
ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2566 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,090 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน   290 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  818,654,380 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ซ่ึงหมดอายุแล้ว และใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทัฯ ซ่ึงจ าหน่ายไม่หมด 
ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณสุมติร เจรญิพรปิต ิรกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิและการบญัช ีแจง้

ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั”) 
มาตรา 140 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยวธิตีดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดห้รอืยงัมไิดน้ า
ออกจ าหน่ายได ้และเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตแิลว้ ใหบ้รษิทัฯ ขอจดทะเบยีนลดทุนภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมลงมต ิ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 972,796,349 บาท และทุนช าระแล้วจ านวน 694,464,787 บาท โดยมีหุ้น
สามญัที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน 253,860,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ซึง่หมดอายุแลว้ และใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่จ าหน่ายไม่หมดของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
หุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ITEL-W3 และ ITEL-W4 โดยการลดทุน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่าย ดงันัน้จงึไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ และสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหุน้แต่อย่างใด 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อตดัหุน้
สามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิัทฯ ซึ่ง
หมดอายุแลว้ และใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ซึง่จ าหน่ายไม่หมด ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ซึง่เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิัทฯ ซึ่งจ าหน่ายไม่หมด ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
วาระนี้ ดงันี้ 
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ 
คุณสุมติร เจรญิพรปิติ รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิและการบญัช ีแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนเพื่อตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ ซึง่เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบส าคญัแสดงสิทธขิองบรษิัทฯ ซึ่งจ าหน่ายไม่หมด  ตามที่ได้เสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาและอนุมตัใินวาระที ่6 นัน้ จงึเหน็สมควรใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ดงันี้ 
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 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน : 845,865,895.50 บาท (แปดร้อยสี่สบิห้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพัน
แปดรอ้ยเกา้สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 1,691,731,791 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นหนึ่งพนัเจด็รอ้ยเกา้สบิเอด็หุน้) 

 มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 0.50                บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น :   
 หุน้สามญั : 1,691,731,791 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสาม

หมื่นหนึ่งพนัเจด็รอ้ยเกา้สบิเอด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี (-)” 

 
ทัง้นี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 
เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ

ของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว โดยวาระน้ีต้องไดร้บัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และอนุมติัอ านาจหน้าท่ี

กรรมการ 
วาระท่ี 8.1 พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม  โดยได้ชี้แจง
รายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 36 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปีครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยก่อน
เริม่การพจิารณาในวาระนี้ ไดข้อใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

1.  นายสมบตั ิอนันตรมัพร             รองประธานกรรมการ 
2.  แพทยห์ญงิ ลลิรฎา อนันตรมัพร  กรรมการและกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
3.  นางสาววรษิา อนันตรมัพร  กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพจิารณาในวาระนี้จะแล้วเสรจ็ เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน มส่ีวนไดส่้วนเสยีในการออก
เสยีงและลงคะแนนในวาระนี้ 
  ตามทีบ่รษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2567 ถึงวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ ์2567 ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแต่อย่างใด 
  คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนไดเ้สยีไดห้ารอืกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้พจิารณาผลการปฏบิตังิานใน
ต าแหน่งหน้าทีก่รรมการ โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านการพจิารณาตามกระบวนการทีบ่รษิทัก าหนด และมคีุณสมบตัิ
เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึทีผ่่านมากรรมการทัง้ 3 ท่านนี้ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน มาตรา 68 ก าหนดไว ้
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วและมมีตเิหน็ชอบเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่ทัง้ 3 ท่าน โดยในวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่จะใหท้่านผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเริม่จาก 

ท่านท่ี 1   นายสมบติั อนันตรมัพร                                 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายสมบตั ิอนันตรมัพร เป็นกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ท่านท่ี 2   แพทยห์ญิง ลิลรฎา อนันตรมัพร 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ แพทยห์ญงิ ลลิรฎา อนันตรมัพร เป็นกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ท่านท่ี 3   นางสาววริษา อนันตรมัพร 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางสาววรษิา อนันตรมัพร เป็นกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
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 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 8.2 อนุมติัอ านาจหน้าท่ีกรรมการ 

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลูวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 
           คุณสุมติร เจรญิพรปิต ิ เลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจาก นายสมบตั ิอนันตรมัพร กรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่ตามทีเ่สนอเพื่อพจิารณาอนุมตัิในวาระที ่8.1 เป็นกรรมการผู้มอี านาจ
กระท าการแทนบรษิัท อนิเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ จงึต้องก าหนดวาระนี้เพื่อใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณา
ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัฯ ไวต้ามเดมิ ดงันี้  

“นายสมบตั ิอนันตรมัพร หรอื นางชลดิา อนันตรมัพร หรอื นายณฐันัย อนันตรมัพร 
คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 

                 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรมัพร เป็น
กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) จงึเหน็ควรใหก้ าหนดอ านาจหน้าทีก่รรมการคงเดมิ
ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บักระทรวงพาณิชยต์ามทีเ่สนอขา้งตน้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตักิ าหนดอ านาจหน้าทีก่รรมการ โดยในวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้  
 
มติท่ีประชุม    ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิ าหนดอ านาจหน้าทีก่รรมการ ตามทีเ่สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 

 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,380 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลูวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 ก าหนดว่าหา้มมใิห้บรษิัทจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
โดยขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่3 คณะกรรมการ ขอ้ 33 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน จากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
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ในปีทีผ่่านมา จ านวนครัง้ของการประชุมต่างๆ มดีงันี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ส าหรบัวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทุกต าแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มคีวามเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 
และเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดใกลเ้คยีงกนั และอยู่
ในอุตสาหกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั จงึเสนอใหป้รบัขึน้อตัราค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ตามรายละเอยีดในตาราง  

ปรบัขึ้นค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัท ปรบัเพิ่ม 26,500 บาท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบรษิทั ปรบัเพิม่ 18,200 บาท  
 

อตัราใหม่ท่ีเสนอ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษทั /สามญัผูถ้อืหุ้น /วิสามญัผูถ้อืหุ้น

- ประธานกรรมการบรษิทั 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้
- กรรมการบรษิทั ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 7,000 บาท/ครัง้ 7,000 บาท/ครัง้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้
- กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 7,000 บาท/ครัง้ 7,000 บาท/ครัง้
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทา่นละ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทา่นละ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้
5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทา่นละ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้ 4,000 บาท/ครัง้
ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ

- ประธานกรรมการบรษิทั 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 90,000 บาท/ปี 116,500 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 75,000 บาท/ปี 93,200 บาท/ปี
- กรรมการบรษิทั ทา่นละ 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 75,000 บาท/ปี 93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าตอบแทนของกรรมการ
อตัราเดิม

 
 

การประชุม จ านวนครัง้ของการประชุม (ปี 2566) 

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 1 
คณะกรรมการบรษิทั 7 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 2 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
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 ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ดงักล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ โดยจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 เป็นตน้ไป จนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น   

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 โดยใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 เป็นตน้ไป ซึง่วาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  789,991,080 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   96.4987 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน    28,663,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.5013 
  งดออกเสยีง จ านวน                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน            818,654,380 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2567 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณเกศรา มญัชุศร ีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลูวาระนี้ต่อ
ทีป่ระชุม 

คุณเกศรา มญัชุศร ีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 และขอ้ 48 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีและตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบญัช ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าผูส้อบ
บญัชตีรวจทานและตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนดว้ยความเป็นอสิระ 

ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาแต่งตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 9 ปี 
นับตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา เน่ืองจากมมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดี
มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าแลว้ เหน็ว่า บรษิทัสอบบญัช ีไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คู
เปอรส์ เอบเีอเอส ยงัมคี่าสอบบญัชใีนเกณฑท์ีเ่หมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ขออนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2567 
                   - นางสาววรรณวมิล ปรชีาวฒัน์           (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9548) และ/หรอื 
                           - นางสาวอมรรตัน์  เพิม่พนูวฒันาสุข   (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599) และ/หรอื 
                           - นายกรรณ   ตณัฑวริตัน์  (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10456) 

ในนามบรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิาน
ได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คูเปอร์ส เอ
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บีเอเอส จ ากดั แทนได้ ทัง้นี้ ตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นมา บรษิัทฯ ได้มีบรษิัทย่อย ซึ่งใช้ส านักงานสอบบญัชีเดียวกันกับบรษิัท โดย
คณะกรรมการจะดแูลและตดิตามใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

2) ขออนุมตัคิ่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2567 
เป็นจ านวนเงนิ 1,999,000 บาท (หนึ่งลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนับาทถว้น) ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าสอบบญัชปีี 2566 คดิเป็น

รอ้ยละ 2.99 โดยการเพิม่ขึน้ของค่าสอบบญัชสีอดคล้องกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีเ่ตบิโตขึน้ทุกปี ทัง้นี้ บรษิทัที่เป็นส านักงาน
บญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท / บรษิทัย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

นอกจากนี้ เหน็สมควรเสนอขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมาของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

 

 ซึง่รายละเอยีดดงักล่าวปรากฏตามหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้แลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2567 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2567 เป็นเงนิ 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนับาท
ถว้น) ซึง่วาระน้ีตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2567 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2567 เป็นเงนิ 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 

 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  786,646,814 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   96.0902 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน    32,008,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.9098 
  งดออกเสยีง จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
 รวม  จ านวน            818,654,814 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่จากวาระก่อนหน้า จ านวน 1 ท่าน จ านวน 434 หุน้  

    รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ทัง้สิน้จ านวน 190 ท่าน รวมจ านวนหุน้ได ้818,654,814 เสยีง 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัทบทวนข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

  ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลูวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

ค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 
ปี 2566 

 
ปี 2567 

ไตรมาส 570,000.00 600,000.00 600,000.00 705,000.00 726,000.00 738,000.00 
ปี 970,000.00 1,050,000.00 1,132,500.00 1,180,000.00 1,215,000.00 1,261,000.00 
รวม 1,540,000.00 1,650,000.00 1,732,500.00 1,885,000.00 1,941,000.00 1,999,000.00 
เพิม่ขึน้ (บาท) 140,000.00 110,000.00 82,500.00 152,500.00 56,000.00 58,000.00 
เพิม่ขึน้ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 10.00% 7.14% 5.00% 8.80% 

 
2.97% 

 
2.99% 

ค่าบรกิารอื่นใด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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  คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ไดอ้อกประกาศ กสทช. เรื่องการก าหนดขอ้หา้มการกระท าที่มลีกัษณะเป็นการ
ครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ลงราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่24 กรกฎาคม 2555 ซึง่ไดก้ าหนดหน้าทีใ่หผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมก าหนดหรอืทบทวน “ขอ้หา้มการกระท าที่
มลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว” เป็นประจ าทุกปี เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิและ 
ยื่นค ารบัรองซึ่งลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัทฯ ว่าจะไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อขอ้ห้ามดงักล่าวต่อส านักงาน 
กสทช.”  

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายก าหนด จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้อนุมตัิทบทวนขอ้ห้ามการกระท าที่มลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้วตาม
แนวทางทีร่ะบุไวใ้นบญัชทีา้ยประกาศฯ ดงัปรากฏตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่่งมาดว้ย  9 ของหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้อื
หุน้แล้วโดยใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ ยื่นค ารบัรองต่อส านักงาน กสทช. ว่าบรษิทัฯ จะไม่ด าเนินการใด ๆ  อนัเป็นการขดัต่อ
ขอ้หา้มดงักล่าว  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิทบทวนขอ้ห้ามการกระท าที่มี
ลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้วดงักล่าว โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีติพจิารณาอนุมตัิทบทวนขอ้ห้ามการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคน
ต่างดา้ว ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  818,654,814 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
 รวม  จ านวน            818,654,814 เสยีง            คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

  ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผูบ้รหิารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั
ฯ หรอืเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพื่อทราบ ดงันัน้ จะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิและไม่มกีารลงมติใดๆ 
ในวาระนี้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 
 

คุณอริารมย์ อนันต์ เป็นผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บรษิทั ITEL ได้รบัการจดัอนัดบัจาก 
TRIS ทีร่ะดบั BBB แนวโน้ม Stable บรษิทัฯ จะมแีนวทางในการบรหิารจดัการยงัไง เพื่อใหอ้นัดบัเครดติทีส่งูขึน้เพื่อว่าจะง่ายต่อการ
จบัคู่ธุรกจิทีใ่หญ่ขึน้ในอนาคตและสามารถกูเ้งนิไดถู้กลง 
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 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า Credit Rating กบั Bank อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งด ี
และ Partnership ก็ได้รบัการตอบรบัที่จากหลายๆ บรษิัทที่ได้ร่วมงานกัน ซึ่ง Credit Rating จาก TRIS จงึเป็นปัจจยัภายนอก ถ้ามี
เหตุการณ์อะไรเพิม่เตมิ ทางบรษิทัจะมกีารแจง้ผูถ้อืหุน้และจดัประชุม EGM เป็นล าดบัถดัไป 

 
 คุณวจิติร จติจรงิใจ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  
 ค าถามข้อท่ี 1 จากรายงานการประชุมครัง้ก่อนนะครบัในวาระที่ 10 ทีเ่ป็นเรื่องของพจิารณาเรื่องอื่นๆ อยากทราบถงึความ
คบืหน้าของการเขา้ไปลงทุนในบรษิทั WISESIGHT  
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  ส าหรบั WISESIGHT บรษิัทฯ ยงัสนใจอยู่แต่
เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปท าการแลกหุ้น (Share Swap) ทัง้นี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการ
ตดิต่อสื่อสารกนัอย่างต่อเนื่อง และกม็กีารท าธุรกจิร่วมกนัอยู่ในหลายๆ งาน  
 ค าถามข้อท่ี 2 เรื่องของรายไดข้องปีทีผ่่านมา มกีารคาดการณ์ มกีารตัง้เป้ารายไดข้องปี 2566 ทีผ่่านมาที ่3,500 ลา้นบาทแต่
ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย จงึขอสอบถามสาเหตุของการทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย คอือะไร? 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  รายได้ปี 2566 ที่ไม่เป็นไปตามเป้านัน้เหตุผล
หลกัๆ อยู่ 2 - 3 ขอ้ คอื แผนการด าเนินการล่าช้าในแผน 3 ของ กสทช. โดยรายไดข้องปี 2566 มกีารรวมโครงการ Telehealth จาก 
กสทช. โดยมงีบประมาณโครงการภาพใหญ่ที่ 4,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บรษิทัฯ ผลกัดนั เน่ืองจากเป็นการต่อยอดจาก USO 
หรอืบรกิารอนิเทอรเ์น็ตชายขอบทีบ่รษิทัใหบ้รกิารอยู่แลว้ ซึง่โครงการนี้ไม่ผ่านวาระของบอรด์ กสทช. ท าใหโ้ครงการนี้ไม่ถูกผลกัดนัต่อ 
โครงการ Telehealth คอื ใหก้ารแพทย์เขา้ถึงไดง้่ายขึน้ ลดการเดนิทางของหมอและคนไข ้มขีอ้สงัเกตขอ้นึงจาก กสทช. คอื มองว่านี่
ไม่ใช่ภารกจิของ กสทช. ท าให้โครงการนี้ถูกดเีละและเปลี่ยนแปลง คอื เป็นการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่ รพ.สต. ในปีที่ผ่านมา 
โดยในเดอืนนี้มกีารประชุมและอนุมตัโิครงการออกมาทัง้สิน้ 3 โครงการ คอื 1) การขยายโครงสรา้งพืน้ฐานใหก้บั รพ.สต. 3,800 – 4,000 
ลา้นบาท 2) การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน และ 3) การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีห่่างไกลและ
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง 
 ค าถามข้อท่ี 3 การตัง้เป้ารายไดข้องปี 2567 ทีต่ัง้ไว ้3,500 ลา้นบาท อยากทราบว่ามนัจะโตจากจากส่วนไหน จากรายไดข้อง
ปี 2566 ที่ตัง้ไว้ที่ 2,760 อยากทราบว่ารายได้จะโตจากส่วนไหน ของ Data Service, Data Center, Installation หรอื GLS  รบกวน
ชีแ้จง เป้ารายไดเ้พิม่เตมิ 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า จากความล่าชา้ของ กสทช. ท าให้บรษิทัมคีวาม
ระมดัระวงัในการประมาณการรายไดม้ากขึน้ โดยการประมาณการรายได ้จาก Data Service ประมาณ 1,471 ล้านบาท Data Center 
ประมาณ 97 ล้านบาท Installation 1,187 ลา้นบาท Blue Solutions 600 ล้านบาท แลว้ก ็GLS 100 ล้านบาท ซึง่พวกนี้กจ็ะเป็นกรอบที่
บรษิทัฯ คดิว่าสามารถท าได ้โดยทีไ่ม่รวม Special Project ต่างๆ 
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 ค าถามข้อท่ี 4 ในช่วงไตรมาส 1 บรษิัทจะเป็นช่วง Low Season หรอืไม่ และรายได้ที่ตัง้ไว ้3,500 ล้าน จะไปกระจุกอยู่ใน  
ไตรมาสไหนหรอืไม่ 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า บรษิทัฯ ไม่มชี่วง Low Season แต่ในไตรมาส 1 
ของปีจะเป็นช่วงของการปรบัเปลีย่นสญัญา ต่อสญัญา และสญัญา USO ทีอ่ยู่ระหว่างเจรจาและต่อรอง จงึไม่อยากใหพ้จิารณาในแค่ของ
ไตรมาส แต่อยากใหม้องภาพรวมของทัง้ปีมากกว่า 
 ค าถามข้อท่ี 5 การวางแผนตดิตัง้ Solar Cell ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็หรอืยงั และมนีัยยะต่อการลดตน้ทุนหรอืไม่ 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า การตดิตัง้ Solar Cell จะท าใหต้้นทุนในเรื่องของ
ค่าไฟลดต ่าลง ปัจจุบนัได้ด าเนินการไปแล้ว 1 Phase ม ีResult ในส่วน Margin ที่ดขี ึ้นเล็กน้อย โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการหารอืกับ 
บรษิทั อนิเตอร์ลิ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการจดัการเพื่อใหเ้กดิการผลประโยชน์สูงสุดทัง้สองฝ่าย ในการเช่าหลงัคาเพื่อ
ลงทุน Solar Cell และในส่วนของการรบัเหมาติดตัง้ บรษิัทฯ กไ็ด้ให้บรกิารแล้วในส่วนของ True และก าลงัด าเนินการในส่วนของภาค
ธุรกจิอื่นถดัไป  
 
 คุณธติ ิจรเิกษม เป็นผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า  
  ค าถามข้อท่ี 1 ITEL มีแผนการด าเนินงานในการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้อย่างไร ต้องการทราบแผนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
เน่ืองจากปัจจุบนัค่าใชจ้่าย ดา้นดอกเบีย้สงูมาก 
 คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า สดัส่วน D/E Ratio บรษิทัอยู่ทีป่ระมาณ 1.20 เท่า 
กจ็ะด ารงสดัส่วนประมาณนี้ โดยดอกเบี้ยทีสู่ง เกดิจาก บรษิทัใช ้Project Financing ซึ่งเป็นนโยบายหลกัทีบ่รษิทัใชอ้ยู่ โดยโครงการที่
เกบ็เงนิไดล่้าชา้ คอื โครงการ USO ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจเอกสารค่อนขา้งมาก โดยบรษิทัฯ พึง่ไดร้บัเงนิประมาณ 221.15 ลา้นบาท
ในช่วงก่อนสงกรานต ์ 
 ค าถามข้อท่ี 2 ปัจจุบนั Market Share ในส่วนของการใหบ้รกิารโครงข่ายเป็นเท่าใด ช่วง 5 ปีทีผ่่านมามอีตัราส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างไร Position ของบรษิัทและโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร การเตบิโตของตลาดโดยรวมคาดว่าเป็น
เท่าใด และเป้าหมายของบรษิทัเป็นเท่าใด  
 คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ไม่มขีอ้มลูทีอ่า้งองิได ้แต่ถา้เทยีบจากการประเมนิ
ของบรษิทัฯ เอง จะม ีMarket Share ที ่12-15% โดยรายใหญ่ทีสุ่ด ม ี21-24% รายรองลงมา 15-17% บรษิทัฯ จะอยู่ประมาณอนัดบั 4 
หรอือนัดบั 5 วดัจากการเขา้ประมูลงานแล้วเป็นคู่แข่งกนั โดยในตลาด Data Service จะมองได้กว่า แต่คนที่ท าเฉพาะเจาะจง Local 
Data Service แบบเราอาจจะมไีม่เยอะ โดยคู่แขง่อาจจะรวมพวกตลาด Mobile, Vroom Service, Video Chat เป็นตน้ ท าใหว้ดั Market 
Share ไดค้่อนขา้งยาก ซึง่บรษิทัฯ ตัง้เป้าจะโตประมาณ 8-10% ทุกปี ในขณะทีม่กีารลดลงของราคาจากการต่อรองของลูกคา้ 
 ค าถามข้อท่ี 3 ระบบ Cloud ของ Amazon หรอื  Microsoft ทีก่ าลงัมกีารขยายตวั จะท าให ้ITEL ไดร้บัผลกระทบในทางบวก
หรอืทางลบต่อ Data Center อย่างไร  
 คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า Data Center ของบรษิทั ทีไ่ดร้่วมลงทุนกบั ETIX 
Holding France ม ีHyperscaler เขา้มาอยู่ ในส่วนของการขยายพืน้ทีอ่กี 1.5 เมกะวตัต ์บรษิทักไ็ดม้กีารสอบถามกบั Hyperscaler เจา้นี้
ว่าจะมกีาร Reserve พื้นที่ไวห้รอืไม่ โดยจะต้อง Align ให้ได้กบั Business Plan ของ Hyperscaler อีกอย่างนึงคอื การที่ Hyperscaler 
เขา้มาลงทุน จะต้องมกีารเชื่อมต่อโครงข่ายไปที ่Data Center เพื่อส่งขอ้มูลในระบบ Cloud ไปยงัหน่วยงาน/องค์กร การที่บรษิทัจะได้
ส่วนแบ่ง หรอืไม่ไดส่้วนแบ่งตรงนี้ บรษิทัเชื่อว่าบรษิทัมคีุณภาพและศกัยภาพมากพอทีจ่ะใหบ้รกิารในตรงนี้ได้ 
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 คุณสมชาย พงศสุ์รยินันท ์เป็นผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า  
 ค าถามข้อท่ี 1 เศรษฐกจิไทยไม่โต มผีลกระทบกบัยอดขายบรษิทัอะไรบา้งครบั 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  มองในภาพรวม ธุรกิจบรษิัทไม่ได้อ้างอิงกับ
เศรษฐกจิทีโ่ตมากหรอืน้อย แต่อา้งองิกบัการใชจ้่ายของภาคเอกชน ทีม่องว่าการเชื่อมต่อ การใชข้อ้มลู ว่ายงัมคีวามส าคญัไหม อย่างไรก็
ตามการทีเ่ศรษฐกจิไม่โต กจ็ะท าใหลู้กคา้มาขอต่อรองราคาเพิม่มากขึน้ ในส่วนของงานภาครฐั คดิว่าจะม ีMovement ทีด่ขี ึน้ 
 ค าถามข้อท่ี 2 อุตสาหกรรมรถ EV ขยายเพิม่ทัง้การลงทุนจากต่างประเทศและปรมิาณการใชร้ถ EV บรษิทัม ีplan ทีจ่ะขยาย
เขา้กลุ่มนี้อย่างไรครบั 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้ตอบว่า ในธุรกจิทีเ่ป็น Data Service และ Data Center 
ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิของบรษิทั แต่ EV อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการใช ้Solar Plant หรอื Solar Farm มากขึน้ อาจจะเกี่ยวขอ้งโดย
ออ้มกบังานตดิตัง้ของบรษิทั 
 ค าถามข้อท่ี 3 การขายหุ้น IPO BS จะเป็นการขายหุน้เก่า หรอืหุน้ใหม่ และ ITEL จะมกีารขายหุน้ออกหรอืไม่ เงนิ IPO ที่
ไดร้บั จะน าไปใชท้ าอะไรครบั 

คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า BLUE จะเป็นการออกหุน้ใหม่จ านวน 60 ลา้นหุน้  
โดยเป็น Pre-emptive Right ใหผู้ถ้อืหุน้ ITEL อยู่ที ่10% ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอ กลต. แจง้ผลการอนุมตัแิลว้หลงัจากนัน้จะมกีารหารอืกบั 
FA เรื่อง Underwriter ต่อไป  
 ในส่วนของหุ้นที่ ITEL ถืออยู่นัน้ อยู่ในระหว่างวางแผนว่าจะจดัการอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของ BLUE และ ITEL 
ยงัคงเกือ้หนุนกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้และเงนิ IPO จะใชใ้นการลงทุนโครงการใหม่ๆ  เช่น Cyber Security, SAP Provider เป็นตน้ 
 ค าถามข้อท่ี 4 ม ีPlan ขยายไปตลาด CLMV หรอืไม่ ตลาดเป็นอย่างไร 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ไม่ไดม้กีารลงทุนในประเทศ CLMV แต่บรษิัทมี
การใหบ้รกิารในกลุ่ม CLMV หรอืขา้มประเทศ CLMV ในส่วนนี้มแีล้ว ล่าสุด บรษิัทได้จดัท าความร่วมมอืกนัระหว่างบรษิัทในประเทศ
เวยีดนาม กมัพูชา และมาเลเซีย เมื่อม ีDeal เกิดขึ้นก็จะมาใช้บรกิารของ ITEL เพื่อเชื่อมต่อในประเทศไทย ในท านองเดยีวกนั ถ้าม ี
Deal ของเราไปทีต่่างประเทศกจ็ะตดิต่อกบับรษิทัในกลุ่มนี้ โดยสปัดาห์ทีผ่่านมาบรษิทัฯ กไ็ดช้่วยขึน้วงจรทีค่วามเรว็ระดบั 100 Gbps  
ใหก้บับรษิทัในกมัพชูา เพื่อ Diversify Routing ใหก้บัเคา้ 
 
 คุณธติิ จรเิกษม เป็นผู้ถอืหุ้นทีร่่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า GLS ม ีRetain Earning อยู่ค่อนขา้งมาก จะมกีาร
จ่ายปันผลจาก GLS มาที ่ITEL เพื่อการบรหิารเงนิ หรอืเพื่อจ่ายปันผลเพิม่เตมิใหน้ักลงทุนหรอืไม่ 
 คุณณฐันัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ก าไรสะสมของ GLS บางส่วนจะมกีารปันผลมาที ่
ITEL เพื่อใชค้นืในส่วนของเงนิลงทุนของบรษิทัทีใ่ชใ้นการซื้อหุน้ GLS อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผล จะไม่ไดด้จูากก าไรสะสมอย่าง
เดยีว แต่จะต้องดูแผนธุรกจิ และกระแสเงนิสดในกจิการดว้ย ซึ่งปัจจุบนัเราก าลงัผลกัดนัให ้GLS ขยายไปในสิง่ทีเ่รา Focus โดย ITEL 
ไดต้ัง้เป้าหมายให ้GLS โตมาที ่150 ลา้นบาท โดยม ีForecast ไวป้ระมาณ 100 ลา้นบาท 
 
 คุณศุภสทิธิ ์จริเจรญิยิง่ เป็นผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า  
 ค าถามข้อท่ี 1 เหตุใดทีง่าน Installation ของ BLUE ถงึม ีGross Profit Margin สงูกว่า ของ ITEL 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ขึน้กบังานโครงการทีแ่ต่ละบรษิทัไดร้บั ซึ่ง Mix 
Project ของ ITEL กบั BLUE ไม่เหมอืนกนั จงึท าให้ GP Margin ไม่เหมอืนกนั โดยวธิกีารที่ได้งานมาไม่เหมอืนกนั คือ BLUE จะใช้
วธิกีารปัน้งานกบัลูกคา้ ในส่วนของ ITEL จะหาโครงการจากลูกคา้รายเดมิ ซึง่มกีารแขง่ขนัสงูกว่า จงึส่งผลให ้Margin ไม่เท่ากนั 
 ค าถามข้อท่ี 2 บริการของ ITEL มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ Digital Wallet ที่จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนใน Q3 2024 
อย่างไรบา้ง 
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 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  Digital Wallet เป็น Application หน้าบ้าน ซึ่ง 
ITEL ไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งอะไร แต่บรษิทั อาจจะมคีวามเกีย่วโยงในดา้น Infrastructure เช่น โครงการ ชมิ ชอ็ป ใช ้ITEL กเ็ป็นผูใ้หบ้รกิาร 
Data Center เพื่อเกบ็ขอ้มลู, โครงการ App เป๋าตงั ITEL กเ็ป็นผูเ้ชื่อมต่อขอ้มลูไปที ่Cloud เป็นตน้ 
 ค าถามข้อท่ี 3 การลงทุนเครื่องฉายแสงให้ โรงพยาบาล 1 แห่งจะมี CAPEX ประมาณเท่าไร? GLS จะมีก าไรตัง้แต่เริ่ม
สญัญากบัลูกคา้เลยหรอืไม่? และม ีpayback period ประมาณกีปี่ 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า รพ. 1 แห่ง ถ้าเป็นเครื่องสลายนิ่วประมาณ 3-5 
ล้านบาท แล้วแต่เครื่อง แล้วแต่รุ่น และความแรง มโีรงพยาบาลที่เราให้บรกิารอยู่ประมาณ 51 โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น Fix Site 31 
โรงพยาบาล ส่วนที่เหลอืจะเป็นแบบ Mobile ที่บรษิัทฯ จะขบัรถออกไปให้บรกิาร โดย Payback Period ประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็น CT 
Scan ใชเ้งนิลงทุนประมาณ 20-30 ล้านบาท ในอนาคตกจ็ะขยายบรกิารไปที ่Cath Lab เพื่อใหบ้รกิารตรวจเรื่อง Stroke เพิม่เตมิ ขอ้ดี
ของอุตสาหกรรมนี้ คอื มผีูข้ายน้อยราย โดยมแีบรนดใ์หญ่ๆ ไม่เยอะ 
 
 คุณธติ ิจรเิกษม เป็นผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า การประชุมคณะกรรมการความเสีย่งมกีารประชุมใน
เรื่องใด ท าไมจงึมกีารจดัประชุมเพยีงครัง้เดยีว 
 คุณณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า การประชุมเพื่อพจิารณาอนุมตัิ ผลการประเมนิ
ความเสีย่งของปี 2566 และแผนการจดัการความเสีย่งและตดิตามผล ปี 2567 สาเหตุทีม่กีารจดัประชุมเพยีงครัง้เดยีว เนื่องจาก ในปีที่
ผ่านมาความเสีย่งของกจิการ ไม่มคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ หรอืความเสีย่งอื่นใดทีท่วคีวามรุนแรงขึน้มา เป็นการด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ทัง้หมด จึงมีการจดัประชุมเพียงครัง้เดียว อย่างไรก็ตามถ้ามีความเสี่ยงที่เกิดใหม่ หรือความเสี่ยงใดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้ น  
บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการความเสีย่งโดยเรว็ 

 
   เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ (เพิม่เตมิ) ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วม

ประชุมและใหค้วามเหน็ต่างๆ ดว้ยด ีโดยไดใ้หค้ ามัน่ว่าคณะกรรมการจะดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างดทีีสุ่ด และขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.24 น. 
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